

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	61232756
Date :	20 ก.ค. 2561 Page :	No :

ใบเสร็จสิ้นบนประมวลสร้างโรงไฟฟ้าจากญี่ปุ่นยังมาไม่ถึงประเทศไทย แต่บริษัท มิตซูบิชิ อิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ รับสารภาพกับสำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวแล้วว่า ได้จ่ายเงินประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อแลกกับการชนะประมูลสร้างโรงไฟฟ้า

การเปิดโปงการจ่ายสินบน ค่าอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท มิตซูบิชิฯ ทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 2 บริษัทแล้ว ต้องออกคำชี้แจงด่วน ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนกรณีมิตซูบิชิฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แถลง ปฏิเสธความเกี่ยวพันใดๆกับสินบนประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หรือโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซกับพลังน้ำ

สินบน 20 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าของมิตซูบิชิฯ จ่ายให้หน่วยงานใด ใครเป็นคนรับ ถ้าจะเล่นงานกันจริงๆ คงสอบสวนหาตัวไม่ยาก เพียงประสานขอข้อมูลจากอัยการกรุงโตเกียวเท่านั้น

แก๊งกินสินบนประมูลโรงไฟฟ้าไม่รอดแน่

สินบนสร้างโรงไฟฟ้า อาจเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้บริษัทโรงไฟฟ้านั่งไม่ติด ต้องออกมาปิดสวาทกันพัลวัน ทั้งที่สินบนหรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถูกพูดถึงมานานแล้ว



สินบนหุ้นโรงไฟฟ้า

สัญญาขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ระยะเวลา 25 ปี โดยมีค่าแอดเดอหรือเงินสนับสนุนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ไม่ได้มาง่ายๆ แต่ต้องวิ่งกันฝุ่นตลบ

เมื่อได้มาแล้ว ผู้ถือใบอนุญาตจำนวนไม่น้อย เทียบเร่ขาย เกือบเกี่ยวสวนต่างระหว่างค่าวิ่งเต้นกับราคาใบอนุญาตสบายกันไป

หุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมและพลังงานทดแทน ไม่ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนนับสิบๆ บริษัท ไม่อาจจะระบุได้ว่า มีบริษัทใดต้องจ่ายสินบนบ้าง

เพราะคงไม่ได้รับอนุมัติสัญญาขายไฟฟ้าตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสบริษัท
ทราบดีที่ปัญหาสาย การจ่ายสินบน หรือเงินใต้โต๊ะยังไม่ถูกกำจัดให้สิ้นซากจาก
ระบบราชการ

ข่าวสินบนประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของมิตซูบิชิ สร้างแรงสั่น
สะเทือนเล็กๆกับหุ้น GULF และ EGCO โดยราคาหุ้นอ่อนตัวลงมา เพราะนักลงทุน
คงไม่สบายใจนักกับข่าวฉาวโฉ่ และประเมินไม่ได้ว่า จะส่งผลกระทบต่อหุ้นทั้ง 2
ตัวขนาดไหน แต่เพื่อความปลอดภัย ขอขายหุ้นทิ้งก่อน

แต่เมื่อฝ่ายบริหารออกมาปฏิเสธข่าว และประเมินแล้วว่า บริษัทไม่ได้รับผล
กระทบอะไร จึงกลับมาซื้อหุ้นใหม่ ทำให้ราคาเริ่มกระเด้งขึ้น

GULF และ EGCO ยืนยันตรงกัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีกับสินบนประมูล
โรงไฟฟ้า "มิตซูบิชิ" สะสางตัวเองออกจากข่าวฉาวโฉ่แล้ว ซึ่งต้องเชื่อตามคำชี้แจง
จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่

แต่ปัญหาการจ่ายสินบน ใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะป็นพลังงานอะไร
ก็ตาม ไม่มีใครชุดค้ำมาพูดถึง ทั้งที่เป็นปัญหาเกี่ยวโยงกับความเป็นธรรมาภิบาล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทที่จ่ายสินบน เพื่อให้ได้สัมปทานหรือโครงการภาครัฐ ถือว่าไร้ธรรมา-
ภิบาลอย่างสิ้นเชิง และไม่ควรถูกได้รับอนุมัติให้เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้น

แต่บริษัทที่เติบโตมาจากการติดสินบน กลับเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นเต็มไปหมด
และไม่ถูกตั้งแง่รังเกียจเสียด้วย.